

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒๔

หัวข้อเรื่อง : “แสงบุญอุ่นใจในพุทธคยา”

สัปดาห์ที่แล้วได้เล่าถึงภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ครั้นนี้จะเล่าถึงภารกิจการดูแลพี่น้องชาวไทยพุทธที่เดินทางไปแสวงบุญที่ “พุทธคยา” ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งที่ชาวไทยพุทธให้ความสำคัญและมักตั้งปณิธานว่า จะต้องเดินทางไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์ที่อำเภอพุทธคยาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยทุกปีจะมีชาวไทยเดินทางไปพุทธคยาจำนวนกว่า ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

พุทธคยาตั้งอยู่ในเมืองคยา รัฐพิหาร เป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งมี “พระพุทธเมตตา” อัญดงามประดิษฐานอยู่เป็นพื้นที่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ มีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนไทยและวัดไทยในพุทธคยา รวม ๑๒ แห่ง

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปี สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตั้งที่ทำการชั่วคราวที่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยในความดูแลของรัฐบาลไทยแห่งแรกในต่างประเทศ มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขมาประจำเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหาเรื่องเอกสารสูญหายบ้าง ถูกขโมยบ้าง หรือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงแสวงบุญที่ทำการชั่วคราวที่วัดไทยพุทธคยาจะทำหน้าที่เป็น “จุดติดต่อ” ที่ใกล้ที่สุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ และรัฐบาลไทย โดยภารกิจหลัก คือ

(๑) การออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.) ให้แก่คนไทยที่หนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการเดินทาง

(๒) การช่วยประสานและติดต่อกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีคนไทยพำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

(๓) การช่วยประสานกับสถานพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

(๔) การประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีมีคนไทยเสียชีวิต

นอกเหนือจากภารกิจด้านการกงสุลแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ และที่ทำการชั่วคราว ณ วัดไทยพุทธคยา ยังช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเยือนระดับสูงของประเทศไทยอีกด้วย

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒